



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 หน้า 9 มูลค่าข่าว 565,776.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ตระการตา วัฒนธรรมไทย-จีน



กณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ณ กรุงเทพมหานคร จัดโครงการ 'มหกรรมศิลปวัฒนธรรม สายสัมพันธ์ ไทย-จีน ครั้งที่ 6' มุ่งประสานความร่วมมือทางวัฒนธรรม ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ก่อให้เกิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อศักยภาพการเรียนการสอนด้านศิลปะการแสดงของทั้งสองประเทศ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวในพิธีเปิดว่า "โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะการแสดงดนตรี แก่เยาวชนและประชาชน รวมไปถึงการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะทุกแขนงของคณาจารย์นิสิตและศิลปิน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน ด้วยการบูรณาการมรดกทางวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศนำไปสู่

การพัฒนาองค์ความรู้อย่างเข้มข้น และจะเห็นได้ว่าทั้งสององค์กรต่างมีบทบาทสำคัญต่อการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชาวจีนและไทยให้แน่นแฟ้นด้วยสื่อการแสดงศิลปวัฒนธรรม ดังที่ประจักษ์แก่สายตาของประชาชนผู้เข้าชม ตลอดจนความร่วมมือใน 6 ปีที่ผ่านมา"



โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมสายสัมพันธ์ไทย-จีน ครั้งนี้ยังคงนำเสนอศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์และคีตศิลป์ซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินทั้งสองชนชาติ โดยจัดชุดการแสดงสลับเปลี่ยนกันระหว่างนิสิตจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะการแสดงศิลปะพื้นบ้านมองโกเลียในสาธารณรัฐประชาชนจีน อีกทั้งยังมีการแสดงเชิดหุ่นกระบอกจีน โดยการสนับสนุนความร่วมมือจากศูนย์มรดกทางวัฒนธรรม การเชิดหุ่นกระบอก และการเชิดหุ่นนางแห่งเมืองเซี่ยเหมิน คณะหุ่นกระบอกจีน Xiamen Hongyanzhuang นำทีมโดยอาจารย์จวง ผู้เชี่ยวชาญและศิลปินเชิดหุ่นระดับชาติจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในครั้งนี้ได้มีการจัดแสดงให้เยาวชนในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงของมหาวิทยาลัยชมด้วย นอกเหนือจากศิลปะการแสดงนาฏศิลป์และคีตศิลป์ไทย-จีนแล้ว ยังมีการจัดนิทรรศการบริเวณโถงชั้น 1 ของศูนย์ฯ โดยจัดแสดงภาพวิถีชีวิตของชาวมองโกเลียในชนชาติปกครองตนเองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศจีน และจะมีการจัดแสดงเครื่องแต่งกายไทย-จีน ที่มีความเชื่อมโยง



ทางวัฒนธรรมซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ผ่านการออกแบบและการใช้วัตถุติดเย็บ ซึ่งใกล้เคียงกันอย่างมาก

กู่ หง ซิน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม แห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ กล่าว่า “ความร่วมมือระหว่างคณะศิลปกรรม ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ณ กรุงเทพฯ ๓ ครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงมิตรภาพระหว่าง ประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน จะเห็นได้ว่า ความร่วมมือทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และการศึกษาระหว่างสองชาติพัฒนาไปอย่างใกล้ชิด แนบแน่น ไม่เพียงแต่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนเท่านั้น แต่ยังส่งเสริม ความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ ของทั้งสองประเทศให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า อย่างต่อเนื่องอีกด้วย”

“ขณะที่ภาพถ่ายที่นำมาจัดแสดง ในนิทรรศการไม่เพียงสะท้อนให้เห็นถึง

ทัศนียภาพทางธรรมชาติ ขนบธรรมเนียม ประเพณี พัฒนาการด้านวิถีชีวิตของ ชาวมองโกเลียเท่านั้น มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ยังได้นำตัวอย่าง เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับมาร่วมกัน จัดแสดง สะท้อนให้เห็นถึงการติดต่อค้าขาย และความเป็นมาของวัฒนธรรมไทย-จีน ทั้งยังเป็นประจักษ์พยานต่อคำกล่าวที่ว่า ไทย-จีน ใช้อื่นไกลพี่น้องกัน”

โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมสาย สัมพันธ์ไทย-จีน ครั้งที่ 6 เป็นเสมือนประตู สู่ออกัสการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ของทั้งสองชนชาติ ให้สามารถพัฒนาความคิด สร้างสรรค์ ผสานความแตกต่างทาง วัฒนธรรม สร้างเสริมการเรียนรู้ในหลักสูตร ด้านการแสดงหรือศิลปกรรมศาสตร์ของ ทั้งสองประเทศ ไปสู่ความชำนาญในสาขา อาชีพการแสดงนาฏศิลป์แบบสมัยใหม่และ แบบดั้งเดิมได้อย่างเต็มภาคภูมิ และสามารถ แสดงให้นานาประเทศได้เห็นถึงอารยธรรม อันงดงามและมีคุณค่าที่ยั่งยืนสืบไป